

Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình

Trong ba ngày từ 7-9/10/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình”. Mục đích của Hội thảo là làm sáng tỏ những giá trị, truyền thống tốt đẹp được kết tinh trong lịch sử 1000 năm qua của Thủ đô Hà Nội, trong đó, cốt lõi là các giá trị truyền thống văn hiến, anh hùng vì hòa bình, đặc biệt tập trung làm sáng tỏ sự kết tinh và phát huy đến cao độ những giá trị, truyền thống tốt đẹp đó trong thời đại Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, chỉ ra những thuận lợi, nguồn lực, thế mạnh và cơ hội phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá; đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà Hà Nội cần vượt qua trong lộ trình phát triển. Trên cơ sở các nghiên cứu đó, đề xuất các giải pháp xây dựng chiến lược phát triển bền vững thủ đô Hà Nội trong những thập kỷ tới.

Tham dự Hội thảo có gần 600 đại biểu trong nước và quốc tế, 25 cơ quan thông tấn trong và ngoài nước. Ban tổ chức Hội thảo nhận được hơn 150 tham luận của các học giả, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu nghe và thảo luận tại 4 tiểu ban, tập trung vào các nội dung:

Tiểu ban Lịch sử - Chính trị: tập trung thảo luận các vấn đề về lịch sử,

chính trị (bao gồm cả nội dung về an ninh, quốc phòng, đối ngoại) trong xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội suốt chiều dài lịch sử 1000 năm gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thông qua đó, làm nổi bật các giá trị của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là bản lĩnh, khí phách của Thủ đô anh hùng và của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tiểu ban những vấn đề văn hóa: làm sáng tỏ những giá trị văn hiến, văn hoá, vì hoà bình của Thăng Long - Hà Nội thể hiện qua khoa học và giáo dục; văn học, nghệ thuật; tín ngưỡng, tôn giáo; thuần phong mỹ tục... của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Các đại biểu đã cùng nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc và của Thủ đô, trọng tâm hướng vào là những giá trị, những thành tựu và truyền thống tốt đẹp được kết tinh và phát huy cao độ trong Thời đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những giá trị và truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh mới của đất nước và xu thế toàn cầu hoá.

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội: tập trung vào một số vấn đề cơ bản về tình hình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội hiện nay, trong đó làm rõ những truyền thống, thế mạnh, tiềm năng kinh tế - xã hội của Hà Nội cần phải được khai thác, phát huy như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và giữ gìn các giá trị văn hóa cũng là các vấn đề được đề cập, phân tích.

Tiểu ban những vấn đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và xây dựng, quản lý đô thị.

Tổng kết Hội thảo, GS. TS. Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Hội thảo này được coi như là sự đúc kết các thành tựu nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội, không phải trong một sớm một chiều mà là quá trình lâu dài. Hội thảo đã thành công tốt đẹp, thực hiện được các mục tiêu đề ra, trên cả hai phương diện khoa học và thực tiễn.

HÀ CHI

Hội thảo khoa học: Nhận diện tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của Việt Nam dưới góc nhìn liên ngành khoa học xã hội

Vừa qua, tại Hà Nội, các đơn vị thuộc Đoàn thanh niên Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học *Nhận diện tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của Việt Nam dưới góc nhìn liên ngành khoa học xã hội*. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học và các nhà nghiên cứu có quan tâm.

Nội dung Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính là: những vấn đề chung về biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học và các hoạt động kinh tế; tác động của biến đổi khí hậu tới xã hội; và các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý, hoặc đến hoạt động của các hệ thống kinh tế xã hội, đến sức khỏe và phúc lợi của con người.

Các đại biểu nhận định, biến đổi khí hậu, mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh chưa từng có và đang là mối lo ngại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,7°C, mực nước dâng thêm khoảng 20cm. Theo các tính toán khoa học, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng thêm 3°C và mực nước biển có thể dâng thêm 1m vào năm 2100. Nếu đó là dự đoán chính xác, khoảng 40 nghìn km² đồng bằng ven biển Việt Nam sẽ bị ngập, trong đó 90% diện tích thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ bị ngập gần như toàn bộ, khoảng 10% dân số sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Biến đổi khí hậu tác động lớn đến tài nguyên môi trường (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên không khí, bầu sinh quyển) và đa dạng sinh học. Những thiệt hại và rủi ro đối với kinh tế thế giới do biến đổi khí hậu có thể tương đương ít nhất 5% GDP toàn cầu mỗi năm. Nhìn về mặt xã hội, biến đổi khí hậu có nguy cơ gây ra những bước lùi về phát triển con người trên diện rộng, trước hết là làm chậm, sau đó làm chững lại và cuối cùng là đẩy lùi những tiến bộ trên công tác xóa đói giảm nghèo, dinh dưỡng, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác, đặc biệt là đối với những nhóm xã hội dễ bị tổn thương.

Trước thực trạng đó, Hội thảo đã tập trung thảo luận những giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu cho Việt Nam trong tình hình hiện nay cũng như thời gian tới.

HUỆ NGUYỄN